

### HỘI NGHỊ ĐỐI NGOẠI TOÀN QUỐC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 14/12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng chủ trì, điều hành hội nghị.

Năm qua, mặc dù gặp khó khăn trên nhiều lĩnh vực nhưng Việt Nam vẫn tận dụng được thời cơ, hóa giải được thách thức, tiếp tục đạt những kết quả toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật. Việt Nam đã xác lập thêm 6 khuôn khổ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, nâng tổng số quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện lên 30 nước. Đảng ta đã thiết lập quan hệ với 247 thành viên của 111 quốc gia. Quốc hội Việt Nam có quan hệ với quốc hội, nghị viện của hơn 140 nước; các đoàn thể, tổ chức nhân dân có quan hệ với hàng nghìn tổ chức nhân dân và phi chính phủ nước ngoài. Hoạt động đối ngoại được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các kênh, góp phần gia tăng hiểu biết, vun đắp tình cảm hữu nghị, củng cố nền tảng bền vững và môi trường chính trị thuận lợi chung cho quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác. Trong đại dịch Covid-19, Việt Nam đã triển khai quyết liệt, kịp thời và hiệu quả công tác ngoại giao vắc-xin, ngoại giao y tế trên cả kênh song phương và đa phương. Đến nay Việt Nam đã nhận được trên 151 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch hiệu quả đi đôi với phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Những thành tựu đối ngoại đã đạt được là kết tinh nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, là điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay", trong đó có đóng góp rất quan trọng của đối ngoại, bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nguyên tắc nền tảng và tư tưởng chỉ đạo của đối ngoại thời kỳ đổi mới đó là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong thời gian tới các bộ, ngành cần thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời đổi mới tư duy, không ngừng sáng tạo trong hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại, phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc và xu thế thời đại. Nhảy bèn, dám nghĩ dám làm để có suy nghĩ, hành động vượt tầm quốc gia, đạt đến tầm khu vực và quốc tế. Nỗ lực tìm kiếm đối tác mới, hướng đi mới trên cơ sở kiên định mục tiêu, tiếp tục quán triệt đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, Việt Nam là bạn, đối tác trách nhiệm, tin cậy trong cộng đồng quốc tế; đa phương hóa, đa dạng hóa và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc dựa trên luật pháp quốc tế, bình đẳng giữa các quốc gia. Phát huy vai trò tiên phong trong tạo dựng và gìn giữ môi trường hòa bình, tranh thủ điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển và đổi mới hơn nữa đối ngoại đa phương, chủ động, tích cực phát huy vai trò, đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự kinh tế - chính trị quốc tế. Xây dựng chiến lược tổng thể về đối ngoại đa phương đến năm 2030. Mở rộng và nâng cao hoạt động đối ngoại,

nhất là hợp tác kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh; đưa các mối quan hệ đã có đi vào chiều sâu, ổn định, hiệu quả; tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác các lĩnh vực. Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Giữ gìn, kế thừa và phát huy bản sắc ngoại giao Việt Nam kết hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khoa học, lý luận ngoại giao Việt Nam. Nâng cao công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược, nhận thức rõ điểm mạnh, điểm yếu để hoạch định chính sách, chiến lược phù hợp. Tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, địa phương có liên quan trong triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước. Tiếp tục rà soát, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao trình độ, năng lực tổ chức bộ máy của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, địa phương, nhất là các cơ quan, đơn vị có chức năng làm công tác đối ngoại, từ các cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài đến các đơn vị trong nước, hướng tới tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quyết tâm xây dựng, phát triển nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc.

### HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ủy ban hợp tác tác Đông Nam Á và Trường KALGS chuyên đào tạo về lĩnh vực kinh tế, ngày 14/12.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, sáng ngày 13/12, tại Seoul (Hàn Quốc), UBND tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình năm 2021. Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và điều hành Hội nghị. Hội nghị đã thu hút đông đảo doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Với vị trí địa lý thuận lợi; nguồn nhân lực trẻ dồi dào; cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông đang được đầu tư đồng bộ; bộ máy chính quyền năng động, đổi mới, đồng hành cùng doanh nghiệp; quỹ đất phát triển đất công nghiệp được Chính phủ quy hoạch lớn; người dân thân thiện... là môi trường đầu tư hấp dẫn để các nhà đầu tư Hàn Quốc yên tâm đến đặt cơ sở sản xuất lớn tại tỉnh Thái Bình. Năm 2020, Khu kinh tế Thái Bình đã được Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung với quy mô 30.583ha, trong đó quy hoạch đất công nghiệp 8.020ha. Khu kinh tế Thái Bình với các cơ chế ưu đãi cao nhất hiện nay đã và đang tạo thêm sức hấp dẫn với các nhà đầu tư, trong đó khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green IP-1) được tình lựa chọn là khu công nghiệp tiên phong, trọng điểm trong Khu kinh tế Thái Bình, là mô hình kiểu mẫu tạo đột phá trong thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc. Trên địa bàn tỉnh hiện có 24 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc đang hoạt động sản xuất, kinh doanh với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 83 triệu USD. Tuy số vốn của các nhà đầu tư Hàn Quốc vào Thái Bình đến nay chưa nhiều nhưng gần đây đã có một số nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội và quyết định đầu tư tại tỉnh. Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thái Bình vẫn thu hút được 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài mới với số vốn đầu tư đăng ký 420 triệu USD, tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng được đại diện tỉnh Thái Bình tham gia đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm đất nước Hàn Quốc, đồng thời trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và KCCI đã tích cực phối hợp để tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm rõ một số vấn đề các nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm như: cơ chế ưu đãi khi đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là đầu tư vào khu công nghiệp Liên Hà Thái, thuê đất, cung cấp năng lượng, kế hoạch xây dựng hạ tầng đồng bộ như khu đô thị, bệnh viện, trường học, khu vui chơi giải trí chất lượng cao phục vụ các chuyên gia, nhà đầu tư, kế hoạch hợp tác với tỉnh đối với mô hình hợp tác giữa các cơ sở đào tạo nhân lực công nghiệp và doanh nghiệp, sản xuất, nhập khẩu, lưu thông các mặt hàng, sản phẩm vào địa phương...

Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Ohsung Display (Hàn Quốc).

Ngày 14/12, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Ủy ban hợp tác tác Đông Nam Á và Trường KALGS (Hàn Quốc) chuyên đào tạo về lĩnh vực kinh tế.

### BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

cứu hộ cứu nạn, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp, kỷ luật, cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của BĐBP.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao cờ thi đua của Bộ Tư lệnh BĐBP cùng nhiều phần thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua quyết thắng năm 2021.

### Hơn 1 tỷ đồng chi trả cho các đối tượng chính sách

Để ghi nhận cống hiến của những người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và những người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, sáng ngày 14/12, các huyện Kiến Xương, Thái Thụy đã trao quyết định và tiến hành chi trả một lần với số tiền hơn 1 tỷ đồng cho hơn 200 người thuộc các nhóm đối tượng trên. Trước khi tiến hành chi trả, ban CHQS hai huyện đã gửi giấy mời theo từng khung giờ khác nhau để vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 vừa giúp người thụ hưởng và cơ quan quản sự đối khớp danh sách, số tiền được thụ hưởng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Sau Kiến Xương và Thái Thụy, các huyện còn lại sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh của địa phương để tiến hành chi trả. Thời gian chi trả xong trước ngày 29/12 với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

THÀNH ĐÔ (BỘ CHQS tỉnh)

### TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải đặc biệt và giải nhất cho các tác giả.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức hội thi trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Sáng ngày 14/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn tổ chức lễ tổng kết và trao giải hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ IX, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ V, năm 2020 - 2021. Tới dự có các đồng chí: Lê Duy Tiến, Phó Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC); Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ IX.

Hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ IX, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ V, năm 2020 - 2021 đã thu nhận được số lượng công trình, giải pháp, mô hình, sản phẩm dự thi lớn, trong đó 200 giải pháp được lựa chọn vào vòng chấm điểm tại hội thi; 170 mô hình, sản phẩm đủ điều kiện vào vòng chấm điểm tại cuộc thi. Các giải pháp, mô hình tham gia dự thi có nhiều điểm mới, sáng tạo ở tất cả các lĩnh vực như nông, lâm, ngư nghiệp; y dược; công nghệ thông tin; giáo dục và đào tạo...

Sau quá trình thẩm định, Ban Tổ chức hội thi quyết định trao giải cho 60 giải pháp của 171 tác giả, đồng tác giả, trong đó có 6 giải nhất, 12 giải nhì, 18 giải ba, 24 giải khuyến khích. Ban Tổ chức cuộc thi quyết định trao giải cho 51 sản phẩm, mô hình gồm 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba, 20 giải khuyến khích. Hội thi, cuộc thi đã thể hiện ý nghĩa tích cực trong việc thúc đẩy phong trào thi đua sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh; là tiền đề cho các hoạt động lao động sáng tạo, phong trào nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản

xuất và đời sống trong những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Tại lễ tổng kết và trao giải, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác ứng dụng các sản phẩm, giải pháp khoa học công nghệ và kỹ thuật với các tác giả đạt giải tại hội thi; trao quyết định kết nạp các chi hội trí thức khoa học công nghệ của một số trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn trao tặng thiết bị học tập trực tuyến cho 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá 30 triệu đồng. Nhiều tác giả, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, tổ chức hội thi, cuộc thi đã được nhận giấy khen của VIFOTEC, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức hội thi biểu dương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các sở, ngành và các cơ quan đồng tổ chức đã có nhiều cố gắng trong công tác tổ chức, vận động và hướng dẫn các đơn vị, cá nhân tham gia hội thi, cuộc thi. Đồng chí biểu dương các tác giả, nhóm tác giả và các em học sinh đã dành nhiều thời gian, tâm huyết cho nghiên cứu khoa học và sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đem lại những giải pháp thiết thực trong sản xuất và đời sống cộng đồng. Đồng chí mong muốn các tác giả đạt giải sẽ tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo để cải tiến, hoàn thiện sản phẩm, mở rộng ứng dụng, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng và đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tác giả đạt giải phát triển và ứng dụng các giải pháp nghiên cứu vào sản xuất đạt kết quả cao hơn nữa.

### KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN THU DUNG...

(Tiếp theo trang 1)

nhiệm vụ của từng người, có sự chuẩn bị về trang thiết bị, máy tính, máy in, vật tư y tế, phương án xử lý rác thải, vận chuyển bệnh phẩm...; đề nghị huyện cân nhắc cứu, lựa chọn các khu thu dung, điều trị phù hợp với thực tế đáp ứng quy mô điều trị từ 300 - 500 bệnh nhân. Mỗi cơ sở được lựa chọn thu dung, điều trị phải bảo đảm về cơ sở vật chất, có thể thu dung được từ 100 bệnh nhân trở lên, tránh lựa chọn nhiều địa điểm gây lãng phí nhân lực, kinh phí.

Từ ngày 20/12/2021, các huyện, thành phố sẽ tổ chức thu dung, điều trị Covid-19. Để đánh giá sự sẵn sàng của các huyện, thành phố trong thu dung, điều trị Covid-19 tầng 1 theo phương châm "4 tại chỗ", trong hai ngày 14 - 15/12, các đoàn kiểm tra của ngành Y tế sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện thu dung, điều trị Covid-19 tại các huyện, thành phố.

### VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

12/12, Vũ Thư có trên 620 người mắc Covid-19 tại 28/30 xã, thị trấn. Đến nay, có 589 bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị khỏi, xuất viện, không có người tử vong do Covid-19. Toàn huyện tiếp nhận trên 10,5 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sau hơn 20 ngày triển khai dập dịch thần tốc, quyết liệt, Vũ Thư đã kiểm soát kịp thời, hiệu quả các nguồn lây, ổn định tình hình dịch Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao giấy khen của UBND huyện cho 31 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021.